



สาร

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๘ พุทธศักราช ๒๕๖๗

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

ในโอกาสวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ผมขอส่งความระลึกถึง และความปรารถนาดีมายังครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศทุกท่าน

“ครู” เป็นผู้ที่สร้างคุณภาพการเอนกอนันต์แก่การศึกษาของชาติ และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้เป็นกำลังคนคุณภาพ และมีคุณธรรม ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมือง วันครูจึงเป็นวาระที่ศิษย์ทุกคนจะได้ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และแสดงความกตเวทิตาคุณแก่ครูผู้มีพระคุณ รวมทั้งร่วมยกย่องเชิดชูเกียรติครู ผู้ประกอบคุณงามความดีอันเป็นคุณประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติ ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ผมได้มอบคำขวัญว่า “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์” เพื่อแสดงให้เห็นว่า การเป็นครูไม่ใช่แค่การสอนให้รู้หนังสือ และไม่ใช่ว่าเป็นผู้ให้ความรู้ที่ปรากฏอยู่ในตำรา แต่สิ่งที่ดีที่ครูที่ดีจะถ่ายทอดให้แก่ศิษย์ คือวิธีคิด และวิธีการจัดการกับชุดข้อมูลและองค์ความรู้ที่มีอยู่อย่างหลากหลายในโลกไร้พรมแดน เด็กและเยาวชนที่ได้รับการบ่มเพาะวิธีคิดที่ดีนั้นจะเติบโตเป็นคนที่มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างมีคุณภาพ และมีความรู้รอบ (literacy) ในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งมีทักษะชีวิต และทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะส่งผลการเรียนรู้ ความคิด และการพัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ดังนั้น เมื่อเด็กและเยาวชนไทยทุกคนมีวิธีคิดที่เป็นระบบผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ ทั้งสองอย่างนี้ก็คือนักคิดหัวใจของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นบทบาทของครู และนั่นคือความหมายของคำว่าการศึกษาที่แท้จริง

เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๘ พุทธศักราช ๒๕๖๗ ผมขอขอบคุณกตเวทิตาคุณระลึกถึงพระคุณครูที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ และขอแสดงความกตเวทิตาใจแก่ครูอาวุโส ครูที่ประกอบคุณงามความดีทุกท่าน พร้อมกันนี้ ผมขออวยพรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ประสบแต่ความสุข มีพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็ง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และมีความรื่นรมย์ในสิ่งที่มีงหมายทุกประการ

(นายเศรษฐา ทวีสิน)

นายกรัฐมนตรี



คติธรรม
ประธานเนื่องในวันครู
๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

เกียรติยศของความเป็นครู อยู่ที่ความเจริญรุ่งเรืองทางความรู้และคุณธรรมของศิษย์ ครูที่แท้จริง จึงต้องมีความขยันหมั่นเพียร มีสติรอบคอบ ไม่ประมาท ประกอบด้วยความซื่อตรงต่อตนเอง จอหน้าที่ และต่อคุณความดี เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับศิษย์ในกาพัฒนาตนให้ถึงพร้อมด้วยความรู้และค เมตตียุเสมอ ผู้ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เฉลียวฉลาดรอบคอบ ไม่สำรวมระวังความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ใ้เป็นไปโดยชอบ และไม่มีความหนักแน่นมั่นคงในคุณธรรมจริยธรรม จึงไม่พึงได้รับเกียรติยศยกย่องในฐานะครูผู้เป็นแม่พิมพ์ ของชาติได้ สมเด็จพระบรมครู กล่าวคือ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ ทั้งหลาย จึงประธานพระพุทธานุศ สนิสังสอนไว้ว่า

อุฏชานวโต สติมโต

สุจิตมมุตส นิสุมการิโน

สณตตสส จ ธมมชีวิโน

อปมตตสส ยโสภิวฑมตติ.

แปลความว่า “เกียรติยศย่อมเจริญแก่ผู้ขยัน มีสติ มีภาระงานสะอาด ใคร่ครวญแล้วจึงทำ สำรวมแล้ว เป็นอยู่โดยธรรม และไม่ประมาท.”

เนื่องในวันครู พุทธศักราช ๒๕๖๗ ขออนุโมทนากุศลจริยาของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน และขออำนาจพรให้ท่านจงเจริญด้วยเกียรติยศ อันบังเกิดแต่ความขยัน มีสติ มีภาระงานสะอาด ใคร่ครวญแล้วจึงทำ สำรวมแล้ว เป็นอยู่โดยธรรม และไม่ประมาท เพื่อเป็นกำลังอุดหนุนค้ำจุนสังคมไทยสืบไป เทอญ.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ)

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก